

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ 4/2553

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2553 ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>1. การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>1) ให้ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งเหตุร้ายที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ</p> <p>2) ให้ดูแลรักษาสถานที่ราชการปรับระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นขั้นสูงสุดมิให้มีการบุกรุกหรือปิดล้อมศาลากลางจังหวัดและสถานที่ราชการอย่างเด็ดขาด</p> <p>3) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกกำกับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ หากมีเหตุเร่งด่วนให้รายงานกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>2. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ</p>	<p>- ตามที่ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 และ</p>	<p>- จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุโขทัย ชลบุรี สุรินทร์ และศรีสะเกษ</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2553 ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและประชาชนทั้งสองจังหวัด ที่จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>สำหรับในเดือนพฤษภาคม 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดเดินทางไปร่วมกิจกรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุโขทัย ชลบุรี สุรินทร์ และศรีสะเกษ</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดังกล่าวเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมงานให้มากที่สุด</p>	
<p>3. การแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้ง</p>	<p>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่และประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเมื่อเดือนมีนาคม 2553 พบว่าสถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงมากกว่าทุกปี</p> <p>ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทีมงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและสำรวจความเสียหายในพื้นที่ รวมทั้งเร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาและแจกจ่ายน้ำ การฝักอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในช่วงที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้และขอให้เร่งผลักดันโครงการตามแผนงานเฉพาะพื้นที่ให้เร็วที่สุด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยให้จัดลำดับความสำคัญของโครงการและดำเนินการโครงการเร่งด่วนที่มีความพร้อมก่อน</p> <p>หากจังหวัดใดมีผลการบริหารจัดการน้ำตามแผนเฉพาะพื้นที่ที่บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้รายงานให้ทราบเพื่อเป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่นได้ศึกษาต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>4. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด</p>	<p>- ขอชื่นชมจังหวัดชัยนาท และจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่นจนสามารถประกาศเป็นพื้นที่สีขาวได้ 100 % และจากรายงานผลการดำเนินงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2553 ได้ทราบว่ามีการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าในจังหวัดทางภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และแพร่ ในการนี้ขอชื่นชมฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และขอให้จังหวัดทางภาคเหนือและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดแนวชายแดน หามาตรการป้องกันและป้องปรามมิให้มีการขนถ่ายยาเสพติดได้โดยง่าย ในช่วงที่กำลังเจ้าหน้าที่บางส่วนถูกแบ่งไปดูแลสถานที่ราชการในช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมือง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>
<p>5. การแก้ไขปัญหาน้ำนอกระบบ</p>	<p>- ขอชื่นชมจังหวัดสงขลาที่มีผลการเจรจาประนอมหนี้เมื่อเดือนมีนาคม 2553 ไม่คืบหน้ามากนัก แต่จากรายงานเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 ทราบว่าจังหวัดสงขลามีผลการดำเนินงานตามกระบวนการเจรจาหนี้สูงสุดเป็นลำดับแรก แต่ยังมีบางจังหวัดที่กระบวนการเจรจาประนอมหนี้ยังไม่มีคืบหน้าในการนี้ขอให้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำนอกระบบให้มากที่สุด</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>6. การป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553</p>	<p>- ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวันและคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว จากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมาพบว่ารถจักรยานยนต์ยังเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด โดยมีสาเหตุจากการเมาสุราและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ขอให้ทุกจังหวัดและ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนการป้องกันอุบัติเหตุภัยทางถนนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน</p>	
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)</p> <p>1. ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>- ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ที่ช่วยกันดูแลรักษาความสงบ รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง ในการนี้ขอให้ทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงอย่าให้มีการปล่อยข่าวลือทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเรื่องการทำงานของเจ้าหน้าที่ และขอให้เคร่งครัดในเรื่องการดูแลความปลอดภัยของข้าราชการและประชาชนอย่างเต็มที่</p>	<p>- จังหวัดยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , สงขลา (อำเภอจะนะ , นาทวี , เทพา , สะบ้าย้อย)</p>
<p>2. เงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553</p>	<p>- คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 อนุมัติเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 8,110,000,000 บาท ลงพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานการดำเนินงานกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะการก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมบ้านตามมาตรการการจ่ายเงินงบประมาณผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จำนวนกว่า 600,000,000 บาท โดยขอให้เร่งทำประชาคมและกำหนดครัวเรือนเป้าหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยเร็วที่สุด</p>	<p>- จังหวัดยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , สงขลา (อำเภอจะนะ , นาทวี , เทพา , สะบ้าย้อย)</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>3. การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>	<p>- ตามที่รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาพืชผลทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แต่ยังคงประสบปัญหาเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลพื้นที่ภาคกลางหรือกรุงเทพมหานคร ต้องขนส่งข้าวมาขายให้กับโรงสีในส่วนกลาง เนื่องจากโรงสีในจังหวัดห่างไกลไม่มีไซโลสำหรับเก็บข้าว ทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาต่ำเนื่องจากต้องบวกค่าขนส่ง ในการนี้ได้ นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเงินจำนวน 40,000,000 บาท จ่ายเป็นค่าขนส่งข้าวเปลือกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แต่ในการรับซื้อข้าวเปลือกองค์การตลาด(อ.ต.ก.) และองค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) เปิดจุดรับซื้อข้าวเพียง 4 จุด ทำให้เกษตรกรต้องเข้าคิวยาวในการขายข้าว ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา เร่งหรือกำกับการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ทำการเพิ่มจุดรับซื้อข้าวเปลือกและหากมีโรงสีในพื้นที่ที่ต้องการรับซื้อข้าวเปลือก ให้เร่งประสานการดำเนินงานโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว</p>	<p>- จังหวัดยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส , สงขลา (อำเภอจะนะ , นาทวี , เทพา , สะบ้าย้อย)</p>
<p>4. โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร</p>	<p>- คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 อนุมัติโครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรโดยมอบหมายให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประสานงานกับธนาคาร 4 แห่ง ได้แก่ ธกส. ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างบูรณาการ ในการนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>5. การดำเนินการตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551</p>	<p>- หลังจากที่ดินได้ประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนนำ ส.ค. 1 ไปยื่นขอโฉนดที่ดิน ซึ่งกำหนดวันสุดท้ายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ปรากฏว่ามีประชาชนไปยื่นขอออกโฉนดที่ดินกว่า 500,000 ราย ทำให้เกิดปัญหาอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ขอให้กรมที่ดินตรวจสอบว่าจังหวัดใดที่ยังขาดแคลนอัตรากำลังและมีความจำเป็นเร่งด่วนให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือโดยด่วน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมที่ดิน</p>
<p>6. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</p>	<p>- ตามที่รัฐบาลเตรียมจะออกพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยจะใช้แทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการทำข้อมูลการจัดเก็บภาษีประจำจังหวัด และกรมที่ดินจะต้องจัดทำแผนที่ระบบดิจิทัลเชื่อมโยงกับข้อมูลทะเบียนที่ดินทุกแปลงทั่วประเทศ โดยจะจัดเตรียมความพร้อมภายใน 2 ปี</p> <p>ในการนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมในการทำความเข้าใจกับประชาชนและขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่สำรวจข้อมูลประเมินค่าที่ดิน เพื่อกำหนดฐานภาษีต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>7. สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง</p>	<p>- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอระมัดระวังการปล่อยข่าวลือเพื่อปลุกระดมมวลชน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองและนำไปสู่การก่ออาชญากรรม โดยขอให้ให้นำเอาประกาศของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>(คอง.) หรือข้อเท็จจริงแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเสียงตามสายหรือในที่ชุมชนต่างๆ</p> <p>สำหรับกรณีมีประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ที่เดินทางกลับจากการชุมนุมที่กรุงเทพมหานคร ให้คิดว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีความหวังดีต่อบ้านเมือง ขอให้ดูแลจัดหาอาหาร น้ำดื่มและจัดบริการรถรับ-ส่งประชาชนกลับภูมิลำเนา ให้ประชาชนได้รับความสะดวกอย่างทั่วถึงกัน</p>	
<p>8. การบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยแล้ง</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดรายได้ในช่วงฤดูร้อน</p>	<p>- ทุกจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยแล้ง</p>
<p>9. การประกาศใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประกาศใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ฯ ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนว่า หากมีการกระทำความผิดตามพระราชกำหนด ฯ จะต้องได้รับโทษอย่างไร โดยให้ติดประกาศในที่สาธารณะให้มีความชัดเจนให้เข้าใจว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้ประชาชนเข้าใจผิดและนำไปสู่ลงโทษ รัฐบาลจะไม่ใช้ความรุนแรงจะใช้หลักนิติรัฐและนิติธรรมในการแก้ไขปัญหาการชุมนุม นอกจากนี้หากผู้เข้าร่วมชุมนุมต้องการเดินทางกลับบ้าน ขอให้ทุกจังหวัดดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในระหว่างการเดินทาง ซึ่งอาจมีมิจอาชีพแฝงตัวนำยาเสพติดหรืออาวุธทำร้ายและหลอกลวงประชาชน ขอให้ดูแลอย่างเข้มงวดหากมีการจับกุมหรือดำเนินคดีให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ อย่าให้มีการนำมาเป็นเงื่อนไขทางการเมือง</p>	<p>- จังหวัดในพื้นที่ประกาศใช้พระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรง ฯ</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● ข้าราชการของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายมานิต วัฒนเสน)</p> <p>1. การประชุมกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>- ขอความร่วมมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมประชุมกระทรวงมหาดไทยด้วยตนเองทุกครั้ง หากมีความจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วนที่สำคัญจริงๆ ให้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าประชุมแทน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>2. สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง</p>	<p>- ตามที่ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและถือปฏิบัติแล้วนั้น ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการดูแลความปลอดภัยของสถานที่ราชการเป็นกรณีพิเศษ โดยเฉพาะในพื้นที่ 38 จังหวัด ที่เป็นจังหวัดเป้าหมาย และหากจังหวัดใดไม่มีงบประมาณ หรือไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ ขอให้รายงานกระทรวงทราบหรือติดต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยตรงที่ หมายเลข 081-373-8999 เพื่อกระทรวงจะได้สนับสนุน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>
<p>3. โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของคนในชาติ</p>	<p>- การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี รวมทั้งของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขอให้ติดตั้งให้สมพระเกียรติและเหมาะสม โดยอย่าให้รูปภาพ บ้าย หรือแผ่นป้ายโฆษณาที่อยู่ใกล้พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ติดตั้งอยู่เหนือกว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกส่วนราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ดุลยพินิจในการประดับหรือติดตั้งด้วย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
4. บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด	- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระมัดระวังในเรื่องการออกโทรทัศน์รายการต่างๆ เช่น สะเก็ดข่าว หรือ เก็บตก ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีทำให้ประชาชนรู้จักจังหวัดและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด แต่บางครั้งผลที่ออกมาทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูเป็นตัวตลก จึงขอให้พิจารณาให้รอบคอบ	- จังหวัดทุกจังหวัด
5. สถานการณ์ภัยแล้ง	- ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์ภัยแล้งไปแล้วนั้น หากจังหวัดใดมีปัญหาและอุปสรรคขอให้แจ้งกระทรวงทราบโดยเร็ว เพื่อจะได้หาทางแก้ไขปัญหาต่อไป	- จังหวัดทุกจังหวัด - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. โครงการดีเด่นของจังหวัด	- กระทรวงมหาดไทยขอให้ทุกจังหวัดจัดทำโครงการดีเด่นของจังหวัด และนำเสนอในที่ประชุมประจำเดือนของกระทรวงมหาดไทย เดือนละ 2 จังหวัด จังหวัดละไม่เกิน 5 นาที ขอให้จังหวัดที่ยังไม่ได้นำเสนอโครงการ ศึกษาและดูตัวอย่างการนำเสนอโครงการในการประชุมกระทรวงครั้งต่อไป ทั้งนี้เมื่อครบ 1 ปี จะได้นำโครงการดีเด่นของแต่ละจังหวัดมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือผลงานดีเด่นของจังหวัดต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป	- จังหวัดทุกจังหวัด
7. โครงการอำเภอ “กัลยาณิวัฒนา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554	- โครงการอำเภอ “กัลยาณิวัฒนา” เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อำเภอ กัลยาณิวัฒนา เป็น “อำเภอต้นแบบ” ในการพัฒนาด้าน 1) การพัฒนาทางด้านกายภาพ 2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร 3) การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	- จังหวัดเชียงใหม่ - ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>ในการดำเนินการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย์ สงวนพงศ์) เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการดังกล่าว</p>	
<p>8. การปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในช่วงที่มีการชุมนุม ทางการเมือง</p>	<p>- ในช่วงที่ประชาชนมีความคิดเห็นแตกต่างและมีการชุมนุมทางการเมือง ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ หากไม่มีความจำเป็นอย่าได้ออกนอกพื้นที่หรือไปต่างประเทศ และสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา</p> <p>นอกจากนี้หากมีการชักชวนประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพมหานคร ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนว่าการชุมนุมสามารถทำได้ภายใต้กรอบของกฎหมาย หากมีการทำความผิดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>9. การประชาสัมพันธ์ การจัดงานของจังหวัดต่างๆ</p>	<p>- ตามที่จังหวัดต่างๆ ได้จัดงานที่เห็นว่ามีความน่าสนใจและสมควรประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบ ขอให้แจ้งกำหนดการจัดงานให้กระทรวงทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ไปทำการบันทึกเทปโทรทัศน์และทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p>
<p>10. CD ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p>	<p>- กระทรวงมหาดไทยจัดทำ CD ตักเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ใช้ความระมัดระวังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จะได้จัดส่ง CD ดังกล่าวให้ทุกจังหวัด เพื่อนำไปแจกตามจุดตรวจต่างๆ ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - กองกลาง สป.มท.</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. 0 2223 4870 , ลี้อสาร 50577 วันที่ 8 เมษายน 2553